



VỀ THỰC HIỆN ĐÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lai Châu, ngày 22 tháng 11 năm 2024

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI

việc thực hiện dân chủ ở cơ sở đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

(Kèm theo Hướng dẫn số 51-HD/BCH, ngày 22/11/2024 của Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở)

TT	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ	Điểm chuẩn	Điểm đạt	Ghi chú
A	CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA CẤP ỦY	10		
1	Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị. Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị.	5		
2	Có phân công trách nhiệm của cấp ủy về chỉ đạo thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị.	5		
B	VAI TRÒ CỦA BCH CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	7		
1	Ban Chấp hành công đoàn thực hiện tốt trách nhiệm phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.	3		
2	Ban Chấp hành công đoàn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện dân chủ của cơ quan, đơn vị.	2		
3	Công nhận kết quả bầu Ban Thanh tra nhân dân; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.	2		

TT	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ	Điểm chuẩn	Điểm đạt	Ghi chú
C	KẾT QUẢ THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	68		
1	Có ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị.	5		
2	Kịp thời ban hành, sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.	5		
3	Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản về thực hiện dân chủ ở cơ sở đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.	4		
4	100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị được tham gia tập huấn, bồi dưỡng, được học tập, quán triệt về thực hiện dân chủ ở cơ sở do các cơ quan chức năng tổ chức hoặc do cơ quan, đơn vị mình tổ chức hàng năm.	4		
5	Tham mưu thực hiện đúng quy định công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá, xếp loại việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 06 tháng, 01 năm hoặc đột xuất đảm bảo thời gian, chất lượng nội dung theo quy định.	5		
6	Trong năm, xây dựng và nhân rộng được mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng và thực hiện dân chủ ở cơ sở.	5		
7	Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm trong việc công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị đảm bảo về nội dung, hình thức và thời điểm, thời hạn công khai.	4		
8	Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm trong việc tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn, quyết định và thực hiện quyết định của tập thể.	4		

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

TT		Điểm chuẩn	Điểm đạt	Ghi chú
9	Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm trong việc tổ chức đề cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến.	4		
10	Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm trong việc bảo đảm để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện kiểm tra, giám sát; bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở cơ quan, đơn vị.	4		
11	Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện tốt trách nhiệm trong việc phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.	4		
12	Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có trách nhiệm, gương mẫu thực hiện những nội dung bàn, quyết định và thực hiện quyết định của tập thể.	3		
13	Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực thực hiện quy định về những nội dung tham gia ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định.	3		
14	Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy vai trò, trách nhiệm đối với những nội dung kiểm tra, giám sát.	4		
15	Ban Thanh tra nhân dân ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên; xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm tra, giám sát hàng năm (có các tài liệu kiểm chứng cho hoạt động kiểm tra, giám sát).	10		

TT	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ	Điểm chuẩn	Điểm đạt	Ghi chú
D	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ QUAN, ĐƠN VỊ	15		
1	Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, đơn vị tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận, giám sát.	4		
2	Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, kéo dài.	4		
3	Cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm đối với công việc, thực hiện tốt các quy định về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương; không gây phiền hà, những nhiều đối với cá nhân và tổ chức.	3		
4	Cơ quan, đơn vị đoàn kết trong nội bộ; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao; không có cán bộ, công chức, viên chức bị kỷ luật, bị khiếu nại, tố cáo phải xem xét giải quyết.	4		
	Tổng điểm	100		
	Xếp loại			